

## “การเมืองนำการทหาร”

แกนหลักของแนวความคิด และเนื้อหาสำคัญในยุทธศาสตร์ใหม่ของรัฐบาล เพื่อยุติสถานการณ์รุนแรง และนำสันติสุขกลับคืนสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นั้น สำหรับข้าราชการที่มีความเป็นมืออาชีพ และประชาชนที่มีวุฒิภาวะความเป็นพลเมืองแห่งรัฐที่สมบูรณ์ ย่อมเข้าใจได้ว่า ยุทธศาสตร์นี้ มุ่งใช้มาตรการทางการเมืองเป็นความพยายามหลักในการบรรลุเป้าหมาย และใช้มาตรการทางทหารเป็นความพยายามสนับสนุน โดยมุ่งต่อเป้าหมายเดียวกันนั้น

แต่หากทีกักเอาโดยความมั่งงายในวิธีที่คุ้นเคย ซึ่งให้ความหมายที่ตื่นเงิน, ความเข้าใจที่คับแคบ และ เล่นสำบัดสำนวน ว่า “การเมืองนำการทหาร” ก็ทำให้เข้าใจคลาดเคลื่อนกันไปทั้งประเทศ บ้างก็ผลิตไปไกลเกินกว่าถึงกับตีความเอาว่า “การเมือง” ก็คือแนวทางสันติวิธี และ สติปัญญา ส่วน “การทหาร” ก็หมายถึงการใช้กำลังบังคับและความรุนแรง นั่นเอง (นึกถึงเพลงผู้ใหญ่ลี – “สุกร” ก็คือ หมาน้อยธรรมดา)

ในเมื่อมีผู้คนจำนวนมาก ที่คิดว่ารู้แล้วก็พูดไปได้เรื่อยๆ Concept of the Day วันนี้ จึงขอ “ลงเล่น” กับเรื่องนี้ด้วยคน คำถามของผมคือ ในยุทธศาสตร์ “การเมืองนำการทหาร” นี้ ทหารจะต้องทำอะไร (กับการเมือง) ขอชวนคิดเล่นๆ ๓ ทางเลือก ดังนี้

ทางเลือกที่ ๑ (แบบสุดโต่ง) คือ เดินตามจังหวัดการเมือง หมายถึง ปฏิบัติตามที่ “เจ้านายฝ่ายการเมือง” มอบหมายเท่านั้น

ทางเลือกที่ ๒ ปฏิบัติการโดยให้ได้ภาพปรากฏบนฉากหลังทางการเมือง หมายถึง ทำอะไรก็ได้ที่สามารถปรากฏผลงานที่วัดค่าได้ในทางการเมือง

ทางเลือกที่ ๓ (อุดมคติ) บรรลุวัตถุประสงค์ทางทหาร ที่จะนำไปสู่การสร้างเค้าโครง, ผลักดัน, ขับเคลื่อน และบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเมืองที่ขอขบรม ทางเลือกนี้ต้องการทหารอาชีพที่มีแนวความคิดทางยุทธศาสตร์ แต่น่าเสียดาย ที่คนจำนวนมาก รวมทั้งนักการเมือง ยังคงต้องการให้ทหารทำตามทางเลือกที่ ๑ และ ๒ เท่านั้น มีจำนวนน้อยมากที่เปิดใจกว้างพอ และยินยอมให้ทหาร เข้าไปร่วมในทางเลือกที่ ๓

เราไม่ควรลืมไปว่า ปฏิบัติการทางทหารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นั้น โดยเนื้อแท้คือการปกป้องผู้บริสุทธิ์ให้พ้นจากอันตราย และต้องไม่ลืมว่า ส่วนสำคัญของภารกิจก็คือ การแก้ไขผลเสียหายจากความผิดพลาดทางการเมืองในอดีตนั่นเอง และเป้าหมายสูงสุดทางทหาร ก็คือ สันติภาพ เช่นเดียวกัน สิ่งที่ต้องการจะสื่อให้ชัดต่อสาธารณะ ก็คือ ผมเชื่อว่า ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาของชาตินั้น สิ่งที่ขาดไม่ได้คือ นอกจากประชาชนไทย ต้องมีวุฒิภาวะความเป็นพลเมืองแห่งรัฐที่สมบูรณ์, ทหาร และข้าราชการ ต้องมีความเป็นมืออาชีพแล้ว จำเป็นต้องมีความขอขบรมทางการเมือง, การใช้อำนาจอย่างขอขบรม และธรรมาภิบาล

อีกหนึ่งประเด็นสำคัญก่อนจบ คือ ผมคิดว่า เราควรเข้าใจให้ตรงกันในเรื่อง งบประมาณทางทหารสำหรับปฏิบัติการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งไม่ใช่เพื่อจัดหาอาวุธทันสมัยล้ำยุคเพื่อสร้างสมกำลังสำหรับการสงคราม แต่เป็นการลงทุนเพื่อสร้างสันติภาพ ถ้าจะพูดกันให้ชัดกว่านี้ งบประมาณเหล่านั้น น่าจะถือว่าเป็นงบประมาณทางการเมือง หรือ ทางสังคม ผ่านปฏิบัติการทางทหาร จึงจะถูกต้อง